

8

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๑๘๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยในครั้ง นี้ ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้แทนสำนักงานกกต. ซึ่งประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. และคณะ มาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ กกต. ได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนี้

๑. กำหนดให้ กกต. เป็นผู้จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒๔ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการประชุม

๒. กำหนดองค์ประชุมของ กกต. ไว้ให้ต้องมีไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวน กกต. เท่าที่มีอยู่ โดยการลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๓. ให้ กกต. มีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำการหรือรู้เห็นกับการกระทำความผิดของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริตหรือทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

๔. ในกรณีที่มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ให้ กกต. เป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องต่อศาลทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง โดยให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ อำนวยความสะดวกและเร่งรัดให้การดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี แต่ กกต. เห็นควรให้ดำเนินคดีต่อไปนั้น กกต. สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เป็นผู้ดำเนินการแทนได้

๕. สำหรับในส่วนของ กกต.จังหวัด ได้ปรับปรุงในเรื่องที่มาจากบุคคลที่จะเสนอให้ กกต. พิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จังหวัด โดยกำหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสัดส่วนในแต่ละด้าน ดังนี้ (๑) ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง (๒) ด้านกฎหมายหรือการสืบสวนสอบสวน (๓) ด้านความมั่นคงในพื้นที่ (๔) ด้านการให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน และ (๕) ด้านภาคประชาสังคม

๖. สำหรับสำนักงาน กกต. ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการรองรับภารกิจของ กกต. นั้น เห็นควรให้ตราเป็นกฎหมายว่าด้วยสำนักงาน กกต. อีกฉบับต่างหาก

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์

วิทยากรเชี่ยวชาญ

ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

เลขานุการกรรมการ คนที่สอง

ผู้ตรวจทาน